

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เตือนภัยแรงงานไทยจากการรับแจกซิมการ์ดโทรศัพท์

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน ต้องประสบภัยรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องซิมการ์ดโทรศัพท์ ซึ่งมีพัฒนาการกลโกงอย่างต่อเนื่อง จากในอดีตมีพนักงานบริษัทจัดหางานร่วมมือกับแก๊งนอกกฎหมายหลอกลวงแรงงานไทยที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันให้เซ็นชื่อในแบบฟอร์มยื่นขอเปิดซิมการ์ดฯ โดยอ้างว่าเมื่อเดินทางถึงไต้หวันแล้ว สามารถใช้งานได้ที่ทันที โดยมีค่าโทรศัพท์ 50 - 100 เหรียญไต้หวัน เป็นตัวล่อ เมื่อแรงงานไทยหลงเชื่อ ก็แอบนำแบบฟอร์มไปยื่นขอเปิดซิมการ์ดฯจากค่ายอื่น จากนั้นนำไปขายต่อให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อไปหลอกลวงเหยื่อรายอื่น ส่งผลให้แรงงานไทยหลายรายหลังจากเดินทางเข้าสู่ไต้หวันได้ไม่นาน ก็ตกเป็นผู้ต้องหา ถูกศาลออกหมายเรียกไปสอบสวนปากคำในข้อหาขูกรรโชกทรัพย์ หรือหลอกลวงผู้อื่น ทั้งที่แรงงานไทยเหล่านี้ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ แต่ด้วยเหตุที่เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ จึงตกเป็นผู้ต้องหา แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วอัยการจะไม่สั่งฟ้อง แต่กว่าคดีจะจบสิ้นกระบวนการทางศาล ต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี ทำให้แรงงานไทยเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะวิตกกังวล ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบัน แม้ว่าค่ายโทรศัพท์ต่างๆในไต้หวันจะยกเลิกการแจกซิมการ์ดโทรศัพท์ ก็เชื่อว่าแรงงานไทยจะปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งมีพัฒนาการกลโกงในรูปแบบใหม่ ดังนี้ :

1) เมื่อแรงงานไทยเดินทางถึงไต้หวัน หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับการอบรม/ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากศูนย์ให้บริการแรงงานต่างชาติประจำสนามบินแล้ว จะมีรถรับส่ง ซึ่งโดยมากจะเป็นรถรับส่งของโรงพยาบาล เพื่อพาแรงงานไทยไปตรวจโรคก่อนเดินทางไปโรงงานบริษัท ระหว่างทางจะมีบุคคลที่ทำตัวเป็นล่ามแจกซิมการ์ดฯฟรีให้แรงงานไทย และขอหนังสือเดินทางไปถ่ายภาพ โดยอ้างว่าจะนำไปช่วยยื่นขอเปิดซิมการ์ดฯ แรงงานไทยซึ่งไม่รู้กลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ประกอบกับเพิ่งเดินทางถึงไต้หวันและมีความอยากได้ซิมการ์ดฯ จึงตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว

2) ขณะเข้าแถวรอรับการตรวจโรคที่โรงพยาบาล จะมีบุคคลที่ทำตัวเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอเอกสารสำคัญจากแรงงานไทย บางคนลึกลับใจที่จะให้แต่ไม่กล้าปฏิเสธ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อผลการตรวจโรคตามที่ทางการไต้หวันกำหนด

3) มีพนักงานสาวสวยแจกซิมการ์ดฯฟรีตามแหล่งชุมนุมของแรงงานไทย อาทิ บริเวณหน้าและหลังสถานีรถไฟตามเมืองต่างๆ หรือตามร้านหรือศูนย์การค้าที่มีแรงงานไทยไปใช้บริการกัน

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป จึงขอย้ำเตือนว่า หากแรงงานไทยเจอสภาพการณ์ตามข้างต้น ต้องปฏิเสธทันที อย่ารับซิมการ์ดฯ และอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือมอบเอกสารสำคัญให้ผู้อื่น เพราะอาจถูกนำไปยื่นขอเปิดซิมการ์ดฯจากค่ายโทรศัพท์อื่นได้ หากแรงงานไทยต้องการเปิดซิมการ์ดฯ ควรไปที่ร้านของค่ายโทรศัพท์โดยตรง ซึ่งมีตั้งอยู่ทั่วทุกมุมเมือง

แรงงานไทยที่จะเดินทางกลับประเทศ หรือหมดความจำเป็นที่จะใช้ซิมการ์ดฯ ควรทำลาย (หัก) อย่าทิ้งหรือขายต่อให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองโดยไม่รู้ตัว เช่น ถูกจับกุมขณะเดินทางกลับไปทำงานที่ไต้หวัน หรืออาจได้รับหมายเรียกจากศาลไปสอบสวนปากคำหลังจากเข้าสู่ไต้หวันแล้ว ซึ่งแรงงานไทยโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองได้ และในระหว่างนั้นจะถูกกักตัวเพื่อรอการตรวจสอบคดี เป็นต้น

หากแรงงานไทยมีปัญหาเกี่ยวกับซิมการ์ดฯ หรือปัญหาอื่นใด สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-2701-1413 ในเวลาราชการ หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก โดยพิมพ์คำว่า “สำนักงานแรงงานไทย ไทเป”